

**ĐẢNG BỘ TỈNH LAI CHÂU
HUYỆN ỦY PHONG THỔ**

*

Số 905-CV/HU

Về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bổ sung một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phong Thổ, ngày 19 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 306-KH/HU, ngày 06/6/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Kế hoạch số 12-KH/TW, ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 12/4/2023 của Tỉnh ủy. Do không tổ chức được Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy xin ý kiến các đồng chí vào dự thảo Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bổ sung một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (*có dự thảo Quyết định kèm theo*).

Đề nghị các đồng chí dành thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản hoặc tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo Quyết định và gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy) **trước 10 giờ 30 phút ngày 26/6/2023** để tổng hợp, hoàn chỉnh và ban hành. Sau thời gian trên, nếu không tham gia ý kiến và gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy thì coi như đồng chí đã đồng ý với dự thảo Quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Tổ chức Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Sùng A Nủ



Phong Thổ, ngày ... tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

bổ sung một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Kế hoạch số 12-KH/TW, ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 12/4/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới;
- Căn cứ Kế hoạch số 306-KH/HU, ngày 06/6/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Kế hoạch số 12-KH/TW, ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 12/4/2023 của Tỉnh ủy;
- Xét đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy,

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung một số nội dung theo Kế hoạch số 306-KH/HU, ngày 06/6/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào phần nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Chương trình hành động số 08-CTr/HU, ngày 07/10/2021 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, như sau:

1. Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản của Đảng theo hướng đồng bộ, toàn diện; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên với nội dung ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện; lựa chọn những vấn đề mang tính chiến lược, trọng tâm, trọng điểm để xây dựng các nghị quyết chuyên đề, đề án phù hợp với định hướng phát triển và tình hình thực tiễn của huyện. Đối với những văn bản quan trọng, tác động sâu rộng, trước khi ban hành cần lấy ý kiến của HĐND-UBND, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng bảo đảm đồng bộ, thống nhất; rà soát, hoàn thiện, ban hành các quy định, quy chế, quy trình, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở địa phương. Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên lãnh đạo, định hướng, cho chủ trương đối với những vấn đề lớn, mới, phức tạp, nhạy cảm trong quá trình tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng hoặc cho chủ trương thí điểm một số nội dung cần thiết.

2. Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện tốt các nội dung sau:

(1) *Đối với Hội đồng Nhân dân huyện:* Kịp thời cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng bảo đảm đồng bộ với chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo quy định; nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và thực hiện tốt chức năng giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân đã ban hành.

(2) *Đối với Ủy ban Nhân dân huyện:* Xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả; tăng cường quản lý, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục đổi mới tổ chức và công tác quản lý, điều hành của UBND, các cơ quan thuộc UBND; cải cách hành chính đi đôi với nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

(3) *Đối với các cơ quan Tư pháp huyện:* Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Tư pháp. Thực hiện hiệu quả quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

(4) *Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện:* Lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sát quần chúng; tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng và chỉnh đốn

tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; làm cầu nối vững chắc giữa Đảng với Nhân dân.

3. Tăng cường chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. Nâng cao trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong thực hiện và vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân chủ ở cơ sở và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; lấy quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân làm trung tâm trong thực hiện quy chế và pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

4. Thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với thực tiễn. Đẩy mạnh phát triển tổ chức cơ sở đảng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, doanh nghiệp trên địa bàn; duy trì bền vững chi bộ thôn, bản, tổ dân phố. Tiếp tục rà soát, sắp xếp hợp lý tổ chức cơ sở đảng bảo đảm yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Đảng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng cơ quan, tổ chức. Tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền; thực hiện nghiêm túc cơ chế bảo đảm kiểm soát quyền lực trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, nhất là trong các cơ quan quản lý nhà nước, những lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, dễ lạm dụng quyền lực.

5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về lựa chọn, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ, nhất là trong đánh giá, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Thực hiện tốt các quy định, cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao vào làm việc trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về việc liên thông cán bộ từ cấp xã tới cấp huyện. Kịp thời thay thế, bố trí công tác phù hợp đối với cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

6. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý phải thường xuyên tự

kiểm tra, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh không để dẫn đến vi phạm. Đổi mới phương pháp, nâng cao kỹ năng kiểm tra, giám sát, bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, thận trọng, chặt chẽ. Xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm. Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

7. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về việc nêu gương thực sự trở thành một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tổ chức đảng; phát huy vai trò của chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, dám chịu trách nhiệm và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân đảng viên tiêu biểu, gương mẫu; phát hiện, phê bình, chấn chỉnh hành vi thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách, phương pháp công tác, lề lối làm việc bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể. Thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; khắc phục tình trạng bao biện làm thay, áp đặt hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng. Rà soát, phát hiện, khắc phục những nội dung chồng chéo, mâu thuẫn trong các văn bản của Đảng đã ban hành, hủy bỏ những văn bản không còn phù hợp. Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, cách thức tổ chức hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Mở rộng hình thức họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến; giảm hội họp không cần thiết.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng Huyện ủy, các ban xây dựng đảng huyện, HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c),
- Các ban đảng Tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Đ/c Giảng A Tỉnh - UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
- Như Điều 3,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M HUYỆN ỦY